

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
VP đ. meo

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH CAO BẰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1308/ĐA-UBND

Cao Bằng, ngày 11 tháng 5 năm 2018

## ĐỀ ÁN

**Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động khối, cụm thi đua  
thuộc tỉnh Cao Bằng**



## Phần I

### SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ

#### I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Luật thi đua, khen thưởng quy định việc tổ chức phong trào thi đua thường xuyên được triển khai thực hiện theo khối, cụm thi đua giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc tương đồng nhau. Việc tổ chức thi đua theo khối, cụm (sau đây gọi chung là khối) là một nội dung quan trọng trong quá trình triển khai tổ chức phong trào thi đua từ Trung ương đến địa phương, giúp Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương một cách chính xác và công khai, công bằng, là cơ sở để tặng thưởng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, Cờ thi đua của Chính phủ theo đúng tiêu chuẩn của Luật thi đua, khen thưởng.

Trong những năm qua, việc tổ chức, hoạt động khối thi đua thuộc tỉnh đã tạo ra môi trường giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, góp phần tổ chức triển khai các phong trào thi đua ngày càng có hiệu quả thiết thực. Trên cơ sở giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức công tác thi đua, khen thưởng và kinh nghiệm trong chỉ đạo, quản lý, phát triển kinh tế - xã hội và nhân rộng những phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực của từng địa phương đã có tác dụng thúc đẩy phong trào thi đua chung của tỉnh. Thông qua hoạt động khối thi đua cũng tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị, địa phương được so sánh, đối chiếu, từ đó phát huy lợi thế, khả năng sáng tạo của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai tổ chức các phong trào thi đua.

Tuy nhiên, hoạt động của các khối thi đua trên địa bàn tỉnh trong những năm qua vẫn còn những hạn chế nhất định như: Nhiều tiêu chí chấm điểm thi đua còn định tính, chung chung, khó kiểm tra, đánh giá; kết quả tự chấm điểm thi đua của các đơn vị chưa phản ánh thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ; việc suy tôn, đề nghị Ủy ban nhân dân nhân tỉnh tặng Cờ thi đua còn mang tính chất luân phiên giữa các đơn vị trong khối; hoạt động của các khối thi đua còn mang tính hình thức, các hoạt động chung chủ yếu là giao lưu văn nghệ, thể thao; việc trao đổi, giao lưu, tham quan các mô hình, điển hình tiên tiến chưa được quan tâm; chưa có nhiều hoạt động thực chất gắn với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực

hoạt động của từng khối, việc tổ chức phân chia khối chưa thực sự hợp lý. Vì vậy, việc xây dựng Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động khối, cụm thi đua thuộc tỉnh Cao Bằng” là hết sức cần thiết nhằm tạo ra sự đổi mới đồng bộ trong hoạt động khối thi đua, nâng cao chất lượng hoạt động của các khối thi đua thuộc tỉnh đồng thời phát huy khả năng sáng tạo của các đơn vị tham gia khối thi đua góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.

## **II. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN**

1. Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa, đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013.

2. Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

3. Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

4. Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Cao Bằng.

5. Hướng dẫn số 1479/HD-BTĐKT ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn về tổ chức hoạt động cụm, khối thi đua các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

## **Phần II**

### **THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG KHỐI, CỤM THI ĐUA THUỘC TỈNH CAO BẰNG**

#### **I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**

##### **1. Về tổ chức khối thi đua**

Hiện nay, tỉnh Cao Bằng tổ chức thành 17 khối thi đua thuộc tỉnh với 137 đơn vị tham gia. Việc phân chia khối thi đua trên cơ sở tương đồng về địa lý, kinh tế - xã hội, chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của các đơn vị (04 khối thi đua các cơ quan sở, ban, ngành; 01 khối thi đua các cơ quan Đảng; 01 khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; 02 khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; 01 khối thi đua các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn; 01 khối thi đua các ngân hàng trên địa bàn; 01 khối thi đua các trường chuyên nghiệp cao đẳng; 04 khối thi đua các doanh nghiệp, hợp tác xã; 02 cụm thi đua các huyện, thành phố). Mỗi khối thi đua thuộc tỉnh có 01 Trưởng khối, 01 Phó Trưởng khối và các đơn vị thành viên trong khối. Trưởng khối, Phó Trưởng

khôi do các thành viên trong khối bầu tại Hội nghị tổng kết hàng năm của khối theo chế độ luân phiên. Đơn vị là Phó Trưởng khối năm trước sẽ làm Trưởng khối năm sau. Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành kiện toàn khối thi đua khi có sự thay đổi về đơn vị tham gia khối thi đua.

## **2. Về hoạt động của khối thi đua**

### ***a) Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng***

Hàng năm, từng đơn vị trong khối thi đua thuộc tỉnh đã kịp thời phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ban hành văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Các văn bản được triển khai gồm: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 09/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020 theo nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, Chỉ thị phát động phong trào thi đua hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh.... Việc phổ biến, triển khai các văn bản chỉ đạo về thi đua, khen thưởng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động khối thi đua, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn toàn tỉnh.

### ***b) Tổ chức phát động các phong trào thi đua***

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động, hàng năm các khối thi đua đã triển khai các phong trào thi đua đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nội dung thi đua gắn với việc thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nông thôn mới; cải cách thủ tục hành chính; đảm bảo an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Cụ thể, các khối thi đua đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua: “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cao Bằng chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”; “Thu nộp ngân sách”; “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các phong trào thi đua chuyên đề khác. Bên cạnh phong trào thi đua thường xuyên, các đơn vị trong khối thi đua cũng tích cực triển khai các phong trào thi đua chuyên đề, phong trào thi đua nước rút nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị, khắc phục khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của từng đơn vị và của tỉnh.

### *c) Xây dựng và ban hành văn bản để tổ chức và hoạt động của khối*

Trên cơ sở kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh, hàng năm các khối thi đua đều ban hành các văn bản để triển khai hoạt động khối thi đua như: Quy chế hoạt động của khối; kế hoạch hoạt động của khối, báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động khối.... Trên cơ sở bảng tiêu chí chấm điểm thi đua do Sở Nội vụ hướng dẫn, hàng năm các khối thi đua đã ban hành bảng tiêu chí chấm điểm thi đua của khối trong đó cụ thể hóa một số tiêu chí để phù hợp với tình hình hoạt động của khối. Việc chấm điểm và bình xét thi đua được tiến hành vào cuối năm, trên cơ sở các tiêu chí đăng ký, các đơn vị tự chấm điểm, tổ chức chấm chéo giữa các đơn vị và gửi kết quả về đơn vị Trưởng khối tổng hợp, thẩm định.

### *d) Sơ kết, tổng kết hoạt động khối*

Thực hiện Hướng dẫn số 1125/HD-SNV ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Sở Nội vụ hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các Khối thi đua thuộc tỉnh Cao Bằng, các khối thi đua đều tổ chức sơ kết, tổng kết cơ bản theo đúng thời gian quy định, đảm bảo thiết thực và tiết kiệm, các thành viên của các khối tham dự đúng thành phần. Tại Hội nghị tổng kết hoạt động khối vào cuối năm các khối thi đua tiến hành đánh giá, chấm điểm các tiêu chí thi đua, tổng kết hoạt động khối theo quy định và tổ chức bình xét, suy tôn, đề nghị tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho đơn vị tiêu biểu, dẫn đầu khối theo đúng quy định. Ngoài đơn vị được suy tôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua, các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm đủ tiêu chuẩn theo quy định được khối đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại Hội nghị tổng kết các khối thi đua cũng tiến hành ký kết giao ước thi đua và bầu đơn vị Trưởng khối và Phó Trưởng khối năm tiếp theo.

### *e) Các hoạt động khác của khối thi đua*

Các khối thi đua đã quan tâm đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua, tạo mối liên kết, giao lưu chia sẻ và học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị. Đặc biệt, có nhiều khối thi đua đã lồng ghép các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện như thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách vào các hoạt động chung của khối làm cho công tác thi đua, khen thưởng càng trở nên ý nghĩa, thiết thực. Thông qua việc tổ chức các hoạt động của các khối thi đua đã góp phần phát huy tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng, tạo môi trường thi đua lành mạnh, giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Tiêu biểu trong tổ chức các hoạt động chung của khối như: Khối các cơ quan Tham mưu tổng hợp, khối các doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn, khối các cơ quan Đảng; khối Hợp tác xã.

## II. MỘT SỐ HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

### 1. Hạn chế

- Một số khối thi đua ban hành kế hoạch và phát động các phong trào thi đua chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động chung của khối. Hoạt động của một số khối thi đua còn mang tính hình thức, các hoạt động chung chủ yếu là giao lưu văn nghệ, thể thao, chưa có hoạt động gắn với đánh giá kết quả tổ chức phong trào thi đua chung của khối.

- Việc đánh giá, bình xét, suy tôn Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh tại một số khối thi đua đôi khi chưa thực sự khách quan, chưa phản ánh đúng kết quả phong trào thi đua của từng đơn vị trong khối thi đua, làm giảm tác dụng thúc đẩy, khuyến khích của phong trào thi đua.

- Nhiều tiêu chí thi đua còn mang tính chất định tính, khó đánh giá, kiểm chứng; việc chấm điểm các tiêu chí thi đua tại các khối còn nhiều bất cập, vận dụng máy móc hướng dẫn của cấp trên.

- Công tác phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến còn hạn chế, chưa có hoạt động gặp gỡ, giao lưu giữa các điển hình của các đơn vị trong khối thi đua; một số cơ quan, đơn vị việc phát hiện nhân tố mới, phổ biến và nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa kịp thời nên chưa phát huy tối đa được nội lực, tiềm năng và sáng tạo của tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

### 2. Nguyên nhân

- Cấp ủy, chính quyền một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, tác dụng của các phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị địa phương; chưa quan tâm đến công tác xây dựng, nhân rộng và công tác tuyên truyền, giáo dục gương điển hình tiên tiến trong công tác thi đua, khen thưởng.

- Năng lực, tinh thần trách nhiệm của một số công chức tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chưa tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho lãnh đạo đơn vị trong việc tổ chức các hoạt động khối thi đua, mặt khác thường xuyên có sự thay đổi về nhân sự nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng công tác tham mưu cho lãnh đạo trong tổ chức các hoạt động khối thi đua.

- Một số khối thi đua còn cảm tính, nể nang trong việc chấm điểm, bình xét, suy tôn đề nghị tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh theo hướng luân phiên, ưu tiên cho Trưởng khối.

- Một số đơn vị Trưởng khối và Phó trưởng khối chưa phát huy vai trò trong chỉ đạo, tổ chức hoạt động khối thi đua, chưa có sự quan tâm, đầu tư các hoạt động của khối nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của khối thi đua.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động khối thi đua của Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh chưa được quan tâm đúng mức.

- Công tác phối hợp của một số cơ quan, đơn vị trong việc theo dõi, đánh giá và chấm điểm một số tiêu chí thi đua đôi khi chưa chính xác, chưa kịp thời gây khó khăn cho công tác tổng hợp, thẩm định và tham mưu đề nghị khen thưởng.

- Một số quy định trong chấm điểm thi đua đối với khối thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh chưa phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ.

### **Phần III**

## **MỤC TIÊU, NỘI DUNG ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KHỐI, CỤM THI ĐUA THUỘC TỈNH CAO BẰNG**

### **I. MỤC TIÊU**

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên, công chức cùng các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua, công tác khen thưởng.

2. Đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng hoạt động khối thi đua thuộc tỉnh Cao Bằng, đưa hoạt động khối thi đua vào nề nếp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh.

3. Tạo động lực tích cực cho các cơ quan, đơn vị, địa phương hăng hái tham gia thi đua góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

### **II. NỘI DUNG ĐỔI MỚI**

#### **1. Đổi mới trong tổ chức phát động các phong trào thi đua của các khối**

- Hàng năm, mỗi khối thi đua phát động ít nhất 01 phong trào thi đua chung của khối với chủ đề, tên gọi dễ nhớ và tổ chức thực hiện với những hình thức phong phú, hấp dẫn.

- Nội dung phong trào thi đua cần xác định rõ nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đưa ra các chỉ tiêu thi đua phù hợp, bảo đảm các đơn vị trong khối phát được tiềm năng, lợi thế của mình, bảo đảm tính hiệu quả, thiết thực, chống hình thức, hướng vào việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao, tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc, yếu kém, những nhiệm vụ cấp bách, những việc khó, việc mới của các đơn vị trong khối.

#### **2. Đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động của khối**

Hàng năm, mỗi khối thi đua tổ chức ít nhất 01 hoạt động chung của khối thông qua các hình thức như Hội thảo, tọa đàm, giao lưu... gắn với thực hiện chủ đề thi đua chung của khối. Ngoài ra, khuyến khích các khối tổ chức các hoạt

động khác gắn với đánh giá kết quả tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng; trao đổi kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng, rút ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm; giao lưu các mô hình, điển hình tiên tiến để phổ biến, học tập, nhân rộng.

### **3. Đổi mới nội dung, tiêu chí thi đua, nguyên tắc chấm điểm, quy trình chấm điểm các tiêu chí thi đua, phương pháp thu thập thông tin để bình xét khen thưởng**

#### ***a) Đổi mới nội dung, tiêu chí thi đua***

Việc xác định tiêu chí thi đua, nội dung đánh giá thi đua phải thiết thực, cụ thể, đảm bảo tính khả thi, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của khối; đặc biệt các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong năm, dự báo được điều kiện và mức độ đạt được hợp lý, sát thực.

Chú trọng xây dựng các tiêu chí thi đua là các chỉ tiêu cơ bản, chỉ tiêu đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị.

**\* Nội dung thi đua:** Các đơn vị tham gia khối thi đua của tỉnh tổ chức thi đua với 03 nội dung gồm:

- Thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao; thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; thi đua thực hiện sản xuất kinh doanh và an sinh xã hội.

- Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

- Công tác thi đua, khen thưởng.

#### ***\* Tiêu chí thi đua và điểm thi đua***

- Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chí chung và khung điểm thi đua cho các khối thi đua (*có phụ lục kèm theo*) với tổng số điểm thi đua là 1000 điểm.

- Căn cứ khung cơ cấu điểm của Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên trong mỗi khối thi đua cụ thể hóa bằng điểm thi đua cho phù hợp với tình hình thực tế của từng thành viên, lượng hóa các chỉ tiêu có tính chất định tính để xây dựng được thang điểm, bảng điểm giúp cho việc chấm điểm được chính xác và đảm bảo tính công bằng, khách quan trong thi đua. Hàng năm, Trưởng khối, gửi Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tham gia ý kiến trước khi ban hành.

- Việc cụ thể hóa nội dung, phân chia thang điểm, bảng điểm không được vượt quá tổng số điểm đã quy định cho mỗi nội dung thi đua chủ yếu và phải được các thành viên trong khối thi đua thảo luận dân chủ, thống nhất để làm căn cứ cho việc chấm điểm và bình xét thi đua hàng năm.

#### ***b) Đổi mới nguyên tắc chấm điểm, quy trình chấm điểm các tiêu chí thi đua***

##### ***\* Nguyên tắc chấm điểm***

- Đối với các tiêu chí định lượng: Căn cứ kết quả đạt được so với các chỉ tiêu kế hoạch của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các đơn vị (hoặc căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện) và chương trình, kế hoạch công tác của các cơ quan, đơn vị, địa phương để chấm điểm.

Đối với các tiêu chí do các cơ quan, đơn vị liên quan đánh giá thì được quy đổi tương ứng với điểm tối đa của tiêu chí đó.

- Đối với các tiêu chí định tính: Điểm chấm tương ứng với các mức tốt, khá, trung bình, yếu (kém) (hoặc các mức đánh giá tương đương) thì được quy định cụ thể như sau: Đánh giá mức tốt tương ứng với điểm tối đa; đánh giá ở mức khá tương ứng với 70% điểm tối đa; đánh giá mức trung bình tương ứng với 50% điểm tối đa (nếu được đánh giá ở mức yếu (kém) thì không xét thi đua).

#### **\* Quy trình chấm điểm thi đua**

- Căn cứ bảng chấm điểm thi đua đã được thống nhất trong khối đăng ký thi đua của đơn vị và kết quả thực hiện phong trào thi đua, cuối năm các đơn vị thành viên tiến hành tự chấm điểm và gửi kết quả tự chấm điểm về đơn vị Trưởng khối để xác định kết quả chấm điểm.

- Đơn vị Trưởng khối chủ trì, phối hợp với đơn vị Phó Trưởng khối tổng hợp kết quả tự chấm điểm của các đơn vị thành viên trong khối và tổ chức họp khối để xác định kết quả chấm điểm.

- Sau khi có kết quả tổng hợp, Trưởng khối phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ rà soát, thẩm định việc chấm điểm. Tổng số điểm của các đơn vị, địa phương sau khi đã thống nhất với Ban Thi đua - Khen thưởng là căn cứ để bình xét, đề nghị khen thưởng.

- Tại Hội nghị tổng kết năm của khối, đơn vị Trưởng khối thông qua kết quả thẩm định của khối (kết quả đã thống nhất với Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) và thống nhất bình xét, đề nghị khen thưởng.

#### **c) Đối mới phương pháp thu thập thông tin để làm căn cứ chấm điểm và bình xét khen thưởng**

- Để việc chấm điểm đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác, ngoài bảng tự chấm điểm các tiêu chí thi đua, các đơn vị gửi kèm theo danh mục tài liệu kiểm chứng (các Kế hoạch, quy chế, báo cáo có số liệu cụ thể về chỉ số kết quả đạt được, văn bản đôn đốc của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ...) để làm căn cứ chấm điểm.

- Sở Nội vụ có trách nhiệm chấm điểm việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với từng đơn vị và chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan cho ý kiến, phối hợp chấm điểm đối với một số nội dung để làm căn cứ chấm điểm và bình xét thi đua.



- Các cơ quan, đơn vị có liên quan (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Sở Lao động Thương binh và xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng...) có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ và cung cấp số liệu để chấm điểm các tiêu chí thi đua đối với từng đơn vị.

#### **4. Đổi mới việc tổ chức bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng**

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, đảm bảo công khai, dân chủ, chính xác, khách quan.

- Việc bình xét, suy tôn, đề nghị khen thưởng của từng khối thi đua áp dụng theo hình thức lấy theo điểm thi đua đạt được thứ tự từ cao đến thấp.

- Mỗi khối thi đua lựa chọn 01 đơn vị xuất sắc đạt điểm cao nhất và đạt từ 900 điểm trở lên (thang điểm 1000) để đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh (trường hợp có 02 đơn vị trở lên có điểm bằng nhau sẽ tiến hành bỏ phiếu để chọn đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối, đơn vị có số phiếu bầu đồng ý cao hơn được đề nghị tặng danh hiệu Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Các đơn vị thành viên đạt 850 điểm trở lên (thang điểm 1000) và đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Luật thi đua khen thưởng và các văn bản liên quan thì khối suy tôn, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

- Các trường hợp không xét thi đua:

+ Đơn vị không đăng ký và ký kết giao ước thi đua hàng năm.

+ Đơn vị có các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, có sai phạm trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

+ Đơn vị có tiêu chí thi đua không thực hiện hoặc có tiêu chí thi đua được đánh giá, phân loại ở mức yếu (kém).

+ Đơn vị không gửi báo cáo sơ kết, tổng kết phong trào thi đua trong năm theo quy định.

+ Đơn vị không đạt tiêu chuẩn cơ quan, đơn vị văn hóa.

+ Đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy; Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

+ Đơn vị để xảy ra tai nạn lao động gây chết người.

- Các trường hợp chưa xét thi đua: Những đơn vị, địa phương có dấu hiệu vi phạm đang chờ các cơ quan có thẩm quyền kết luận.

## **5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng**

Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng bằng nhiều hình thức như: Ứng dụng phần mềm quản lý thi đua, khen thưởng để cập nhật dữ liệu khen thưởng, theo dõi kết quả, lộ trình khen thưởng...; thực hiện giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến công tác thi đua khen thưởng (mức độ 3, mức độ 4); khuyến khích lựa chọn hình thức nhận kết quả khen thưởng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện; tăng cường đăng tải các thông tin về công tác thi đua, khen thưởng các cấp, các gương điển hình tiên tiến trên trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương, các nội dung cần trung cầu, lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân trước khi trình các cấp khen thưởng...

### **III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

1. Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34 - CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 09/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Tăng cường sự lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh đối với hoạt động khối thi đua. Nâng cao vai trò của thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh trong việc chỉ đạo hoạt động khối thi đua được phân công phụ trách.

3. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động khối thi đua thuộc tỉnh. Trong năm 2018, ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tổ chức và hoạt động khối thi đua thuộc tỉnh. Trong đó quy định rõ về phân chia các khối thi đua thuộc tỉnh; cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động, nội dung hoạt động, chế độ làm việc của khối thi đua; trách nhiệm, nhiệm vụ của Trưởng khối, Phó trưởng khối và các đơn vị thành viên trong khối; quy định về bình xét, suy tôn đề nghị khen thưởng.

4. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy vai trò trách nhiệm, năng lực tham mưu của công chức làm công tác thi đua, khen thưởng và thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp.

5. Các khối thi đua cụ thể hóa và xây dựng kế hoạch thực hiện, xác định nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị thành viên để xây dựng chủ đề thi đua và phát động các phong trào thi đua từng năm, từng giai đoạn gắn với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của các khối tập trung vào các nội dung như trao đổi, giao lưu học tập kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng, các mô hình, điển hình tiên tiến... để phổ biến, học tập, rút ra những kinh nghiệm hay, những cách làm mới của mỗi đơn vị để nhân rộng.

6. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết hoạt động khối thi đua đảm bảo đúng nội dung, thời gian, thành phần; làm tốt công tác thẩm định, suy tôn đúng đối tượng, đúng thành tích, công bằng, chính xác, tránh nể nang, hình thức.

7. Sắp xếp, bố trí đội ngũ công chức làm công tác thi đua, khen thưởng phù hợp, thống nhất, đảm bảo chất lượng, số lượng, có năng lực thực tiễn, trình độ, tâm huyết, trách nhiệm để tham mưu thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và hoạt động khối thi đua.

8. Tiếp tục bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao chất lượng tham mưu tổ chức các hoạt động của khối thi đua.

9. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của khối thi đua, thông qua công tác kiểm tra có kết luận, đánh giá công tác thi đua khen thưởng của đơn vị được kiểm tra làm cơ sở cho công tác bình xét, chấm điểm thi đua cuối năm.

#### Phần IV

### TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt đầy đủ nội dung, mục tiêu của Đề án, tạo sự chuyển biến và thống nhất về nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án.

2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản để tổ chức, triển khai thực hiện đề án; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Đề án.

3. Các thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các khối thi đua được phân công phụ trách nghiêm túc triển khai thực hiện Đề án.

4. Các đơn vị tham gia khối thi đua thuộc tỉnh tổ chức thực hiện Đề án đảm bảo chất lượng, hiệu quả. / *lu*.

#### Nơi nhận:

- Ban TĐKT TW;
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên HĐ TĐKT tỉnh;
- Các đơn vị tham gia khối, cụm thi đua thuộc tỉnh;
- Lưu: VT, NV, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



*Hồng Xuân Ánh*  
Hoàng Xuân Ánh



### Phụ lục 3

## QUY ĐỊNH KHUNG ĐIỂM THI ĐUA THƯỜNG XUYÊN

**Đối với khối các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị - xã hội; khối các cơ quan Nội chính; khối các Tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; khối các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; khối các Ngân hàng; khối các trường chuyên nghiệp, cao đẳng**

*(Ban hành kèm theo Đề án số 1308/ĐA-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Cao Bằng về Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động khối, cụm thi đua thuộc tỉnh Cao Bằng)*

### **I. Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao: 730 điểm**

1. Hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao (*căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị đăng kí tiêu chí thi đua với khối ngay từ đầu năm. Các khối thi đua thống nhất số lượng các tiêu chí thi đua của các đơn vị thành viên trong khối*) (680 điểm).

2. Thực hiện cải cách hành chính (*các đơn vị không thuộc đối tượng đánh giá chỉ số cải cách hành chính của tỉnh: đánh giá kết quả thực hiện các nội dung cải cách thủ tục hành chính (hoặc cải cách tư pháp) và ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hoạt động của các cơ quan, đơn vị để chấm điểm nội dung này*) (50 điểm)

### **II. Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: 150 điểm**

1. Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí (30 điểm).

2. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (30 điểm).

3. Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh (30 điểm).

4. Tổ chức đoàn thể vững mạnh (30 điểm).

5. Tham gia đóng góp đầy đủ các loại quỹ do tỉnh phát động và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (30 điểm).

### **III. Công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT): 100 điểm**

1. Ban hành các văn bản chỉ đạo công tác TĐKT kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị (15 điểm).

2. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Chủ tịch UBND tỉnh phát động và các đợt thi đua do các ngành, các cấp phát động trong năm (15 điểm).

3. Xác định được mục tiêu, chỉ tiêu (trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao) để đăng ký thi đua với UBND tỉnh. Có tổ chức đăng ký thi đua cho các tập thể, cá nhân trực thuộc (10 điểm).

4. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thi đua, khen thưởng (10 điểm).

5. Xây dựng được điển hình tiên tiến trong cơ quan, đơn vị (20 điểm).

6. Chấp hành đúng quy định của pháp luật về bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân (20 điểm).

7. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, công tác tự kiểm tra và giải quyết tố cáo, khiếu nại về công tác thi đua, khen thưởng hàng năm theo thẩm quyền (nếu có) (10 điểm).

#### **IV. Điểm thưởng: 20 điểm**

1. Có sáng kiến, giải pháp có phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh; có Đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh; tập thể, cá nhân đạt giải trong các Hội thi cấp tỉnh (15 điểm).

2. Trưởng khối có cách làm đổi mới sáng tạo trong tổ chức hoạt động của khối thi đua (05 điểm).

---